

# WCG เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมประมูลทุกวันเสาร์



เดินทางจัดประมูลเพชรแท่นารายได้ช่วยเหลือสังคม WCG เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมประมูลทุกวันเสาร์

ดับบลิวซีจี ไดมอนด์ เดินทางจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่อเนื่อง จัดประมูลเพชรแท่นารายได้เริ่มต้น 9 บาทรายได้โดย  
ไม่หักค่าใช้จ่ายมอบองค์กรการกุศลและผู้ด้อยโอกาส เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม  
ได้ทุกวันเสาร์

นางศุภาภรณ์ ปรีชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายจิวเวลรี่ แปรน  
ต์ WCG DIAMOND เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาองค์กรธุรกิจจำนวนมากได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคม  
CSR (Corporate Social Responsibility) มากขึ้น เห็นได้จากการมอบความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทำกัน  
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนทำให้สังคมไทยน่าอยู่มากยิ่งขึ้น เพราะการช่วยเหลือองค์กรการกุศลและผู้ด้อยโอกาส ไม่ใช่  
กิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจเท่านั้น แต่เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะชนในฐานะได้  
รับสนับสนุนจากสังคม ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม การตอบแทนสังคมคือภารกิจที่สำคัญ เช่นเดียวกับ  
กับ ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ที่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ภายใต้แนวคิดที่ว่าเมื่อการทำธุรกิจได้  
ผลกำไรในระดับหนึ่ง การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต้องเกิดขึ้นตามมา

“เชื่อว่าในสังคมนั้นยังมีอีกหลายองค์กรที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง บริษัทฯ จึงได้ตระหนักในเรื่องนี้และกำหนด  
เรื่องการช่วยเหลือสังคมไว้ในแผนการทำงาน จึงได้จัดกิจกรรมประมูลเพชรออนไลน์เพื่อการกุศลขึ้นตลอดทั้งปี และ  
นารายได้มอบให้กับสาธารณะกุศลโดยไม่หักค่าใช้จ่าย โดยกิจกรรมนี้ได้เริ่มตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ซึ่งได้จัดการ  
ประมูลเพชรเพื่อการกุศลขึ้นทุกวันเสาร์ ที่ผ่านมาได้มีการมอบให้กับองค์กรต่างๆไปแล้วหลายแห่ง อาทิ วัด  
พระบาทน้ำพุ มูลนิธิรามาชิปดี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท มูลนิธิยุวพัฒน์ และมูลนิธิอื่น ๆ” นางศุภาภรณ์กล่าว  
และเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ตั้งปณิธานว่า “ดับบลิวซีจีจะยึดมั่นในการ  
ดำเนินธุรกิจที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์” ดังนั้น การดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ จึงแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ  
สังคม และเชื่อว่าจิตสำนึกแห่งการแบ่งปันจะเป็นการแทรกซึมพลังแห่งความรักสู่สังคม

ทั้งนี้ ดับบลิวซีจี ไดมอนด์จะเดินทางจัดกิจกรรมเพื่อสร้างรอยยิ้มและการปลูกจิตสำนึกที่ดี ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เป็น  
สาธารณะกุศลอย่างต่อเนื่อง สำหรับการประมูลเพชรเพื่อการกุศลนั้นจัดขึ้นทุกวันเสาร์ตลอดปี 2561 โดยแต่ละครั้ง  
จะเปิดการประมูลเพชรแท่นารายได้เริ่มต้นเพียงชิ้นละ 9 บาทเท่านั้น รายได้ทั้งหมดมอบให้กับการกุศลซึ่งผู้ประมูลได้  
จะต้องโอนเงินเข้าบัญชีขององค์กรการกุศลหรือมูลนิธิที่เราจะช่วยเหลือด้วยตนเองโดยตรง

สำหรับผู้สนใจจะให้แบรนด์ WCG DIAMOND ทำ OEM หรือต้องการชมสินค้าหรือศึกษาข้อมูลด้านการลงทุนและ  
ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ [www.wcgdiamond.com](http://www.wcgdiamond.com) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ “ด๊าบลิว  
ซี จี ไดมอนด์” โทร.02-0684343, 087-6783579 และ 095-0528855 หรือติดตามข้อมูลการประมูลออนไลน์ได้ที่  
เฟสบุ๊คแฟนเพจ ขายส่งเพชรแท้ WCG DIAMOND

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณมนัสวิน 081-438-7353 คุณปัญญา 087-055-2756 คุณ  
อุบลรัตน์ 062-495-1489